
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.จังหวัดอ่างทอง) 
ครั้งที่ 3/2563 

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง 

----------------------- 

ผู้มาประชุม 

1. นายเรวัต  ประสงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (ประธาน) 
2. นายวีระชัย  นาคมาศ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง 
3. นายศักดิ์ดา  บรรดาศักดิ์ ปลัดจังหวัดอ่างทอง 
4. นางสาววีรวรรณ จันทนเสวี หัวหน้าส านักงานจังหวัดอ่างทอง   
5. นางสาวอรุณ  สว่างสินอุดมชัย คลังจังหวัดอ่างทอง  
6. นายเอก  อุ่นจิตต์วรรธนะ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 
7. นายภูปาณัสม์  ผดุงอรรถ อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 
8. นายพสิษฐ์    พรหมภักดี พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง 
9. นางกฤติยา   ทรัพยะโตษก ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง 
10. นายศักดิ์ชัย  เสนาพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
11. นางสาวแสงมณี   มีน้อย  ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง 
12. นายเรืองชัย  ลิ้มบูรณพันธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดอ่างทอง 
13. นางสาวนฎฐพร คงมีทรัพย์ แทน เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอ่างทอง 
14. นายเอนก  สีเขียวสด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง  
15. พล.ต.สุทัศน์   อยู่นาน  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง 
16. นายสมพงษ์  คงแช่มดี  เลขาสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง  
17. นายชูชาต ิ  ศารทประภา ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด  
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิค    ติดราชการ 
2. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง  ติดภารกิจ 
3. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอ่างทอง   ติดภารกิจ 
4. เลขานุการชมรมธนาคารจังหวัดอ่างทอง  ติดภารกิจ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายพินิจ  แสนงาม  แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง  
2. นางสาวกนกวรรณ เชยชม  แทน เกษตรจังหวัดอ่างทอง 
4. นายชัยยุทธ  เหลืองบุศราคัม ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง 
5. นายไพศาล  สุขปุณพันธ์ ประมงจังหวัดอ่างทอง 
6. นางสาวณิชาภา เนื้อเย็น  แทน สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 
7. นางสาววารุณี  ศรีดา  แทน พลังงานจังหวัดอ่างทอง 
8. นายทินกร  บุญเงิน   พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง 
9. นางสาวหทัยชนก พูลศิริ  แรงงานจังหวัดอ่างทอง 
10. นายทรงพล   พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรจังหวัดอ่างทอง 
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11. นายณัฐพร    เนียมกลิ่น  ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง 
12. นางสาวกอบแก้ว พะยอมสิรธุ์ แทน หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดอ่างทอง 
13. นายอธิราช   กนกเวชยันต์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง  
14. นางวันทนีย์   มีแสง  แทน วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง 
15. นางสาวสมคนึงนิจ  สีมะสิงห์  แทน สถิติจังหวัดอ่างทอง 
16. นายปริญญา  เขมะชิต  นายอ าเภอเมืองอ่างทอง 
17. นายไพบูลย์   ศุภบุญ  นายอ าเภอวิเศษชัยชาญ 
18. นายสกล   แก้วปวงค า นายอ าเภอโพธิ์ทอง  
19. นางสาวเบญจวรรณ ฟักแก้ว   นายอ าเภอป่าโมก 
20. ว่าที่ร้อยโท อรรถชล ทรัพย์ทวี นายอ าเภอไชโย 
21. นายวรัตม์    มาประณีต นายอ าเภอแสวงหา 
22. นายวัฒนา   เจริญจิตร นายอ าเภอสามโก้ 
23. นายชูศักดิ์  ศรีราชา  นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง  
24. นายทรงพล  สว่างศรี  ปลัดอ าเภอวิเศษชัยชาญ 
25. นางสาวกฤติพร ศรนารายณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ส านักงานจังหวัดอ่างทอง 
26. นายสุณิชย ์  มะลิทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานจังหวัดอ่างทอง 
27. นางสาวสุนิสา คล้ายฉ่ า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานจังหวัดอ่างทอง 
28. นางสุธีรา  พรภักดีเทวะนุกูล พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจังหวัดอ่างทอง 
29. นางสาวกฤติยา ศศะภูริ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและติดตามประเมินผล ส านักงานจังหวัดอ่างทอง 
30. นางสาวนุชศรา  เกิดแดง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและติดตามประเมินผล ส านักงานจังหวัดอ่างทอง 
31. นางสาวกรรณกิาร์   แย้มกระจ่าง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประเมินผลและบันทึกข้อมูล ส านักงานจังหวัดอ่างทอง 

เปิดประชุมเวลา  13.30 น.  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน  สถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ขอบคุณทุกภาคส่วน

ที่ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างเข้มงวด 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๒         รับรองรายงานการประชุม กรอ.จังหวัดอ่างทอง ครั้งท่ี 2/๒๕63  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563  

ประธาน   มอบฝ่ายเลขานุการ 
หัวหน้าส านักงานจังหวัดอ่างทอง  ตามที่จังหวัดได้จัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไข

ปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดอ่างทอง (กรอ.จ.อท.) ครั้งที่ 2/๒๕63 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12
มีนาคม 2563 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จแล้ว มีจ านวน 23 หน้า และได้
น าเข้าระบบรับรองรายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดอ่างทอง www.angthong.go.th 
หัวข้อ “ระบบสารสนเทศ” (ระบบรับรองรายงานการประชุม) เพ่ือให้คณะกรรมการ/ผู้ร่วม
ประชุมตรวจสอบ และเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ส่วนราชการได้ใช้ประโยชน์ในการ
ด าเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการจากการประชุม  

จากระบบรับรองรายงานการประชุม มีผู้ เข้ารับรองการประชุมจ านวน 32 ราย                           
จากคณะกรรมการฯจ านวน 46 ราย โดยไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด  

  

http://www.angthong.go.th/
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มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจจังหวัดอ่างทอง (กรอ.จ.อท.) ครั้งที่ 2/๒๕63 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 
2563 

ระเบียบวาระท่ี 3         เรื่องสืบเนื่อง  
หัวหน้าส านักงานจังหวัดอ่างทอง    คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัด

อ่างทอง (กรอ.จ.อท.) ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕63 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 
มีนาคม 2563 เห็นชอบและมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการ จ านวน 5 เรื่อง ดังนี้ 

 
ที ่ หน่วยงาน เรื่องท่ีให้ด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 
1 - ส านักงานการท่องเที่ยว 

  และกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
- ที่ท าการปกครองจังหวัดอ่างทอง 

ให้ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
อ่างทอง ประสานที่ท าการปกครองจังหวัด
อ่างทอง เกี่ยวกับข้อมูลการขออนุญาตการ
จัดตั้งโรงแรม รีสอร์ท ตามประกาศ คสช.                
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

ที่ท าการปกครองจังหวัดอ่างทอง ได้สรุปรายช่ือ
โรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547                 
ในเขตจังหวัดอ่างทอง ดังนี ้
อ าเภอเมืองอ่างทอง 
- โรงแรมซีแอลการ์เด้นอินน์ 
- โรงแรมบัวหลวง 
- โรงแรมอ่างทอง 
- โรงแรมริมชลรีอร์ท 
- โรงแรมดาวรีสอร์ท 
- โรงแรมชมดาว 
- โรงแรมมาลัยทอง 
- โรงแรมแซมซีรีสอร์ท 
- โรงแรมบัวหลวง บูทีค รีสอร์ท  
  (ด าเนินการตามค าสั่ง คสช. 6/2562) 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ 
- โรงแรมปานปรีย์ 
- โรงแรมวิเศษอินน์ 
- โรงแรมโอเครีสอร์ท 
- โรงแรมมีดีรีสอร์ท 
- โรงแรมวิเศษสบายรีสอร์ท 
อ าเภอโพธิ์ทอง 
- โรงแรมกันเองรีสอร์ท 
- โรงแรมสวีทดรีมรีสอร์ท 
- โรงแรม ส.สวนสนรีสอร์ท 
- โรงแรมร ามะสักรีสอร์ท 
- โรงแรมมาเปรียวรีสอร์ท 
- โรงแรมบ้านเสียงสวรรค์  
- โรงแรมเซ็นเตอร์เพลส 
  (ด าเนินการตามค าสั่ง คสช. 6/2562) 
อ าเภอป่าโมก 
- โรงแรมธนรารีสอร์ท 
อ าเภอไชโย 
- โรงแรมพรหมทอง ป้ายเขต 
- โรงแรมนกฮูกรีสอร์ท 
- โรงแรมเรือนชมพูรีสอร์ท 
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ที ่ หน่วยงาน เรื่องท่ีให้ด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 
โดยส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
ได้ส ารวจโรงแรม/ที่พัก ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ที่ยัง
ไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย รวม 25 แห่ง 
และได้ประสานไปยังที่ท าการปกครองจังหวัดอ่างทอง
เพื่อด าเนินการตรวจสอบแล้ว  

2 ส านักงานคลังจังหวัดอ่างทอง ให้ส านักงานคลังจังหวัดอ่างทอง สรุปข้อมูล    
ในภาพรวมทั้งข้อมูลที่มาจากการรายงานผ่าน
ระบบ วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลประเภทพืชผัก 
พืชผลทางการเกษตร พืชผักที่ส่งเข้าโรงงาน              
ที่เกษตรกรผลิตเพื่อจ าหน่าย และเก็บไว้เพื่อ
บริโภคเอง ตามศาสตร์พระราชา     

ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอ่างทอง  
เดือนเมษายน 2563 
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมหดตัวเมื่อเทียบเดือนเดียวกัน
กับปีก่อน แบ่งออกเป็น 
ด้านอุปทาน 
เกษตรกรรม -72.6% 
อุตสาหกรรม -2.9% 
การบริการ -78.3% 
ด้านอุปสงค ์
การบริโภคภาคเอกชน -18.7% 
การลงทุนภาคเอกชน 9.3% 
การใช้จ่ายภาครัฐ 1.6% 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  
ด้านการเงิน เงินฝาก 6.5% การจ้างงาน -0.4๔% 
สินเช่ือ -2.2๔% 
ภาวการณ์คลัง 
รายได้ 59.8 ล้านบาท 
รายจ่าย 134.3 ล้านบาท 
ขาดดุล -74.5 ล้านบาท 
คาดว่าเศรษฐกิจจังหวัดในปี 2563 จะหดตัว 

3 แขวงทางหลวงอ่างทอง ให้แขวงทางหลวงอ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบ
และแก้ไขปัญหา ถนนสายโพธิ์พระยา - ท่าเรือ 
บริเวณสี่แยกไฟแดงการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาวิเศษชัยชาญ เนื่องจากมีจุดยูเทิร์นอยู่             
ซึ่งอยู่ติดกับสี่แยกไฟแดง ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง ส าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหา
สามารถน าแท่นแบริเออร์ไปปิดกั้น เพื่อลด
อุบัติเหตุได้หรือไม่ 

จากท่ีคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
จังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.อท.) ได้เสนอขอให้แขวงทาง
หลวงอ่างทองลงพื้นที่ตรวจสอบจุดกลับรถบริเวณ 
ถนนโพธ์ิพระยา – ท่าเรือ จุดสี่แยกไฟแดงการประปา
ส่วนภูมิภาค สาขาวิเศษชัยชาญ แขวงทางหลวง
อ่างทองได้ท าการตรวจสอบปริมาณการจราจร                  
ถนน เ ส้ นดั ง กล่ า ว  ซึ่ ง อยู่ บนส ายทา ง  3195                       
ช่วง กม. 26+821 (บริเวณจุดกลับรถ) ซึ่งจากการ
ตรวจสอบในเรื่องความปลอดภัยพบว่าในระยะเวลา   
1 ช่ัวโมง มีรถใช้งานในจุดกลับรถเป็นจ านวนประมาณ 
200 คัน หากมีการปิดจุดกลับรถและไปใช้ร่วมกับ                
สี่แยกไฟแดงซึ่งบริหารการจราจรด้วยระบบ Fix Time 
ที่มีปริมาณการราจรโดยเฉลี่ย 24,000 คัน/วัน 
ระยะเวลาของสัญญาณไฟเขียวของสี่แยกท่ีจะสามารถ
เลี้ยวขวาได้ หรือ กลับรถ จะอยู่ที่ 35 วินาที อาจท า
ให้มีการจราจรสะสมเป็นจ านวนมาก และส่งผล
กระทบซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ และส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าวต้องไปใช้จุดกลับ
รถร่วมกับสี่แยกไฟแดง ซึ่งข้อมูลจาก สภ.วิเศษชัยชาญ 
แจ้งว่าสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการ      
ขับรถย้อนทิศทางการจราจร 
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ที ่ หน่วยงาน เรื่องท่ีให้ด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 
4 อ าเภอสามโก ้ ให้อ าเภอสามโก้ ร่วมกับส านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดอ่างทอง ส านักงานพัฒนาชุมชน
อ าเภอสามโก้ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
อ่างทอง และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ร่วมผลักดันและพัฒนา                   
ให้ตลาดน้ าสามโก้กลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ที่น่าเที่ยวอีกครั้ง โดยให้ปรับทั้งในเรื่องการ
ประชาสัมพันธ์ และการน าสินค้าของดีใน
จังหวัดอ่างทองไปร่วมจ าหน่าย ทั้งสินค้า
ทางด้านเกษตร ด้านประมง และด้านปศุสัตว์  

เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) อ าเภอสามโก้จึงได้ด าเนินการ
ประกาศปิดให้บริการขายสินค้า “ตลาดน้ าสามโก้” 
ต าบลสาม โก้  อ า เภอสาม โก้  จั งหวั ดอ่ า งทอง                     
เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
โคโรนา ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 ถึงปัจจุบัน 

5 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง ให้ส านักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทองจัดท าสรุป
ข้อมูลการจ าหน่ายสินค้า OTOP ที่น าไป
จ าหน่ายในงานต่างๆ โดยสรุปว่ามีสินค้า
ประเภทใดที่ร่วมจ าหน่ายบ้าง และให้จัดท า
ข้อมูลสรุปผลความคืบหน้าตลาดต้องชม                 
ที่อ าเภอวิเศษชัยชาญ  

การสนับสนุนผู้ประกอบการด้านการตลาด  
(การจ าหน่ายสินค้า OTOP) 
ส า นั ก ง า น พ า ณิ ช ย์ จั ง ห วั ด อ่ า ง ท อ ง  ไ ด้ น า
ผู้ประกอบการจ านวน 7 ราย เข้าร่วมงานแสดงและ
จ าหน่ายสินค้าในงาน “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม 
ในที่ราชพัสดุ” วันที่ 26 มีนาคม 2563 สินค้าที่
น ามาจ าหน่าย ได้แก่ ขนมถังแตก กาแฟโบราณ 
น้ าพริก ไข่เค็ม ปลาร้า ปลาส้ม ปลาสลิดแดดเดียว      
ผักสด โดยมียอดจ าหน่าย 10,910 บาท  
ตลาดต้องชม ที่อ าเภอวิเศษชัยชาญ 
ได้มีการวางแผนในการส ารวจข้อมลูการจ าหน่ายสินค้า                 
ของร้านค้าในตลาดต้องชมศาลเจา้โรงทอง อ าเภอ
วิเศษชัยชาญแล้ว แต่เนื่องจากติดสถานการณ์                
การระบาดของโรคเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-
19) จึงได้เลื่อนการลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลดังกล่าว
ออกไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล 

     
ประธาน  ให้อ าเภอสามโก้ ร่วมกับส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ประสานไปยัง

วัดสามโก้เพ่ือฟ้ืนฟู “ตลาดน้ าสามโก”้ ให้กลับมาน่าท่องเที่ยวอีกครั้ง 

มติที่ประชุม            รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
   4.1 การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว ณ ด่านพรมแดนทางบก 
หัวหน้าส านักงานจังหวัดอ่างทอง กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่ากระทรวงการคลังได้แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอขอรับ

การสนับสนุนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาและไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ใน
ประเด็น การคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่นักท่องเที่ยว (VAT Refund for Tourist : VRT) 
ณ ด่านพรมแดนทางบก ว่า ข้อกฎหมาย แนวปฏิบัติ และระบบการคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้
นักท่องเที่ยว ปัจจุบันมีความเมาะสม มีความปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้ง่าย และ
ป้องกันการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระทรวงการคลังจึงเห็นว่า ยังไม่ควรมีการ
คืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว ณ ด่านพรมแดนทางบก 

  กระทรวงมหาดไทย จึงแจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอขอรับการสนับสนุนของ
กระทรวงการคลัง ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาข้อเสนอใน
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ประเด็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (กรอ.จังหวัด/กรอ.กลุ่มจังหวัด) ดังนี้ 

  1. ตามมาตรา 84/4 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ ๙1) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข ให้ผู้ เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรที่ซื้อสินค้าจากผู้ประอบการ               
จดทะเบียน เพ่ือน าออกไปนอกราชอาณาจักรขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้ว
ได้ตามมาตรา 84/4 แห่งประมวลรัษฎากร ก าหนดให้ผู้ เดินทางที่มีสิทธิขอคืน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้วจากการซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการจดทะเบียน              
เพ่ือออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยาน
ระหว่างประเทศ โดยขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศขณะเดินทาง
ออกนอกราชอาณาจักร หรือส่งค าร้องให้กรมสรรพากรทางไปรษณีย์ 

  2. การพิจารณาก าหนดให้ผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรที่ซื้อสินค้าจาก
ผู้ประกอบการจดทะเบียนสามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม ณ ด่านพรมแดนทางบก                      
อาจก่อให้เกิดการทุจริต โดยน าสินค้าที่ได้รับคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมไปแล้วเวียนกลับมา 
ขายในประเทศอีก เนื่องจากการเดินทางเข้าและออกนอกประเทศผ่านพรมแดนทางบก
ท าได้ง่ายและมีค่าใช้จ่ายที่ต่ า ซึ่งหากมีการน าสินค้าที่ได้รับคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมไปแล้ว
เวียนกลับมาขายในประเทศอีกจะส่งผลกระทบ ดังนี้  

   2.1 เป็นการท าลายระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม และส่งผลกระทบต่อการ
จัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมซึ่งเป็นฐานรายได้หลักของประเทศ 

   2.2 ผู้ด าเนินการทุจริตสามารถขายสินค้าได้ในราคาที่ต่ ากว่าผู้ประกอบการ                
ที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม เนื่องจากราคาสินค้าจะไม่มีภาษีมูลค่าเพ่ิม อันจะส่งผล
กระทบต่อผลการประกอบการของผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม 

   2.3 หากมีการทุจริตโดยมีการน าสินค้ากลับเข้ามาขายในประเทศเป็น
จ านวนมาก จะเป็นการท าลายระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

  3. กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงในการเกิด
การทุจริต และประเด็นปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่
นักท่องเที่ยว ณ ด่านพรมแดนทางบกประกอบกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) 
ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่นักท่องเที่ยว ณ ด่านพรมแดนทาง
บก ซึ่งผลการศึกษา IMF ได้ให้ความเห็นว่า จากการพิจารณาเรื่องค่าใช้จ่ายการบริหาร
จัดการ และความเสี่ยงในการหลีกเลี่ยงไม่น าสินค้าออกนอกประเทศแล้ว ไม่แนะน าให้
ประเทศไทยด าเนินการคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่นักท่องเที่ยว ณ ด่านพรมแดนทางบก         
ในชั้นนี้จึงเห็นว่า ข้อกฎหมาย แนวปฏิบัติและระบบการคืนภาษีมูลค่าเ พ่ิมให้
นักท่องเที่ยว ปัจจุบันมีความเหมาะสม มีความปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้ง่ายและ
ป้องกันการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ  

มติที่ประชุม            รับทราบ 

   4.2 รายงานผลการด าเนินงานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอ่างทอง  
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด 

ประธาน   มอบประธานหอการค้าจังหวัดอ่างทอง/ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง 

 



7 
 

 

ประธานหอการค้าจังหวัดอ่างทอง ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาได้ร่วมสนับสนุนในพ้ืนที่หมู่ที่ 5 ต าบลห้วยคันแหลน 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยทางกลุ่มได้ด าเนินการตามแนวทางของบริษัท
ประชารัฐรักษามัคคีอ่างทอง ซึ่งกลุ่มก าลังประสบปัญหาเรื่องปลาช่อน จึงได้ร่วมแก้ไข
โดยปรับเป็นปลาช่อนแดดเดียว และสามารถจ าหน่ายได้จ านวน 1,449 แพ็คๆ ละ 
200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 289,800 บาท (สองแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง  ๑) ตามที่ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับบริษัท ประชารัฐ             
รักสามัคคีอ่างทอง (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด หน่วยงานภาคี ได้แก่ ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ส านักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง และ OTOP Trader 
จั งหวัดอ่างทอง  ร่ วมด า เนินการสนับสนุนกลุ่ มเป้าหมายของบริษัทฯ ผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ OTOP เพ่ือส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัด
อ่างทอง โดยทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับซื้อสินค้าจากกลุ่มเป้าหมาย ส่งต่อให้กับทาง 
OTOP Trader จังหวัดอ่างทอง แพ็คสินค้า และน าส่งจ าหน่ายให้กับโครงการส่งเสริม
ช่องทางการตลาด 100 ร้าน OTOP ไทยยิ้ม ซึ่งเป็นการจ าหน่ายในรูปแบบที่ซื้อง่าย 
ขายคล่อง ราคาถูก และได้จดบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันที่  21 
พฤศจิกายน 2562 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอ่างทอง (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด 
และบริษัท อ่างทอง โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จ ากัด ได้ร่วมด าเนินการแพ็คสินค้า 
ในรูปแบบแผงแขวนโดยมีราคาห่อละ ๕ – ๑๐ บาท ส่งให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ 
โดยขณะนี้มีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด 100 ร้าน OTOP ไทยยิ้ม 
จ านวน 129 ร้านค้า มียอดการจ าหน่าย ดังนี้  

   1. เดือนธันวาคม 2562      ยอดการจ าหน่าย ๔๓,๐๐๐ บาท  
   2. เดือนมกราคม 2563       ยอดการจ าหน่าย 12,000 บาท 
   3. เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563 ยอดการจ าหน่าย 38,000 บาท 
   4. เดือนเมษายน 2563       ยอดการจ าหน่าย 25,000 บาท 
   รวมยอดการจ าหน่าย  ทั้งสิ้น 118,000 บาท  

ปัจจุบันกรมการพัฒนาชุมชน ได้น าโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด 100 
ร้าน OTOP ไทยยิ้ม ไปต่อยอดในการด าเนินโครงการในชื่อ โครงการโชว์ห่วย ช่วยชุมชน 
ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องการให้ประชาชนรู้จักผลิตภัณฑ์ OTOP มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยัง
เป็นการช่วยผู้ประกอบการและชุมชนให้ได้มีช่องทางการจ าหน่าย และน ามาสู่การ
มีรายได้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน 

 

๒) บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอ่างทอง (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด ได้ร่วม
ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มสหกรณ์ประมงและการแปรรูปอ่างทอง หมู่ที่ 5 ต าบลห้วยคัน
แหลน อ าเภอวิเศษชัยชาญ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงานการขับเคลื่อน
ส่งเสริมตามกระบวนการพัฒนาของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสาน
พลังประชารัฐประจ าจังหวัด (คสป.) โดยกลุ่มประสบปัญหาไม่สามารถจ าหน่ายปลาช่อน
ตามห้วงระยะเวลาของการจ าหน่าย ทางคณะคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อน
นโยบายสานพลังประชารัฐประจ าจังหวัด (คสป.) ได้แก่ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
อ่างทอง ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ส านักงานประมงจังหวัดอ่างทอง ส านักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอ่างทอง (วิสาหกิจเพ่ือ
สังคม) จ ากัด และบริษัท OTOP Trader จังหวัดอ่างทองได้บูรณาการร่วมกันวางแผน 
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และก าหนดกระบวนงานในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยบริษัทประชารัฐสามัคคี
อ่างทองวิสาหกิจเพ่ือสังคม บริษัท  OTOP Trader จังหวัดอ่างทอง และส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ได้ช่วยรับซื้อปลาไปจ าหน่ายจ านวน 1,449 แพ็ค 
ราคาแพ็คละ 200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 289,800 บาท   

มติที่ประชุม           รับทราบ 

4.3 รายงานผลการด าเนินงานการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP  
ของจังหวัดอ่างทอง 

ประธาน   มอบส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง 
พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง ๑.  รายได้จากการส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – 

เมษายน 2563 
 รวมผลการจ าหน่ายสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ รายอ าเภอ ระหว่างเดือนตุลาคม 

2562 – เมษายน 2563 
   

ที่ อ าเภอ 
ตุลาคม 
2562 
(บาท) 

พฤศจิกายน 
2562 
(บาท) 

ธันวาคม 
2562 
(บาท) 

มกราคม 
2563 
(บาท) 

กุมภาพันธ์ 
2563 
(บาท) 

มีนาคม 
2563 
(บาท) 

เมษายน 
2563 
(บาท) 

รวม 7 เดือน 
(บาท) 

1 เมืองอ่างทอง 18,232,790 28,179,920 31,487,110 33,949,710 25,334,900 18,893,730 20,887,600 176,965,760 

2 วิเศษชัยชาญ 30,761,000 35,202,000 39,277,000 41,108,000 27,692,400 25,298,900 24,778,578 224,117,878 

3 โพธิ์ทอง 27,557,500 28,58,000 31,602,800 29,448,000 27,717,000 24,809,500 20,686,100 190,358,900 

4 ป่าโมก 18,031,975 22,365,975 32,298,454 30,327,975 24,442,180 27,807,550 18,493,500 173,767,609 

5 ไชโย 19,347,550 23,591,700 30,850,010 32,078,789 28,898,310 26,008,096 23,118,509 183,892,964 

6 แสวงหา 26,771,000 23,346,000 29,491,000 27,295,000 23,155,000 23,035,000 19,785,000 172,908,000 

7 สามโก้ 8,029,780 8,063,920 7,766,350 7,654,240 7,449,090 7,270,840 7,490,338 53,724,558 

รวมทั้งสิ้น 148,731,595 169,317,515 202,772,724 201,861,714 164,688,880 153,123,616 135,239,625 1,175,735,669 

 

2.  การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด 100 ร้าน OTOP ไทย 
จังหวัดอ่างทอง ได้อนุมัติโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด 100 ร้าน OTOP 

ไทยยิ้มเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้มีสถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ ์
อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP  พัฒนาผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์และการส่งเสริม
การตลาด เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น    
ลดความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของประชาชน และเป็นการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานราก เกิดความเข้มแข็งของชุมชน น าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพ่ือให้การขับเคลื่อน
โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด 100 ร้าน OTOP ไทยยิ้ม มีผลด าเนินการ ดังนี้ 

    2.1 ร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ณ เดือนเมษายน จ านวน 70 ร้านค้า 
     2.2 ยอดจ าหน่าย ทั้งสิ้น 118,000 บาท แบ่งเป็นดังนี้ 
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   1) เดือนธันวาคม 2562   ยอดการจ าหน่าย   ๔๓,๐๐๐ บาท  
   2) เดือนมกราคม 2563   ยอดการจ าหน่าย   12,000 บาท 
   3) เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563  ยอดการจ าหน่าย   38,000 บาท 
   4.) เดือนเมษายน 2563   ยอดการจ าหน่าย   25,000 บาท 

หมายเหตุ เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงระหว่างเดือน 
เมษายน – พฤษภาคม 2563 ไดช้ลอการส่งสินค้า 

ประธาน    ในช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดช้่วยในเรื่องอะไรบ้าง 

ประธานหอการค้าจังหวัด ส่งเสริมช่องทางการตลาดในเรื่องการแปรรูปปลาช่อนแดดเดียว  ยอดรวม                  
ณ ปัจจุบัน ประมาณ 20 ตัน จาก 6 บ่อ โดยจับอาทิตย์ละ 2 ตัน โดยร่วมกับส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ส านักงานเกษตร
จังหวัดอ่างทอง ส านักงานประมงจังหวัดอ่างทอง ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง 
โดยมีการจ าหน่ายไปบ้างแล้ว โดยแต่ละหน่วยงานร่วมกันจ าหน่ายสินค้าในรูปแบบ
ออนไลน์ส่งตรงถึงผู้บริโภค 20 ตัน จะเป็นเงินประมาณ 1,400,000 บาท  

ประธาน  คณะกรรมการที่ตั้งไว้ให้ร่วมกันผลักดันต้องไปรวมผลิตผลกัน อาทิ ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ส านักงานเกษตร
จังหวัดอ่างทอง ส านักงานประมงจังหวัดอ่างทอง ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง 
โดยส่วนใหญ่ปลาจะอยู่ในพ้ืนที่ของต าบลยี่ล้น และต าบลห้วยคันแหลน ปลาช่อนแม่ลา       
ก็มาซื้อปลาจากต าบลห้วยคันแหลน ส าหรับปลาตัวใหญ่ไม่สามารถจ าหน่ายได้ จึงน ามา
แปรรูป หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรทั้งหมดในวันประชุมคณะกรมการจังหวัด
อ่างทอง ให้จัดท าสรุปในภาพรวมของจังหวัดว่าสามารถจ าหน่ายได้เท่าไหร่ จากที่เคย
แนะน าไปให้พัฒนาการจังหวัดจัดท าแพคเกจจิ้ง หากมีผู้สนใจไปซื้อสินค้า อาทิ ข้าวสาร 
ไข่ น้ าปลา เราจะได้สามารถจ าหน่ายตะกร้าได้ด้วย ส าหรับไข่ของเอนกฟาร์มสามารถ
น ามาแพ็คในรูปใดได้บ้าง ในช่วงเทศบาลปีใหม่เหมาะกับการน าตะกร้าสานมาใช้ใส่
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จะดีกว่าหากเราไม่ได้จ าหน่ายเพียงตะกร้า แต่หากเราน าผลไม้ อาหาร
ต่างๆ ปลาร้า ปลาส้ม ใส่ลงไปพร้อมกับการโฆษณาทางสื่อออนไลน์ โดยทางไปรษณีย์  
ได้ประสานมาแล้วคือเราส่งไปเพ่ือน าไปจ าหน่ายโดยทางไปรษณีย์จะไปคิดค่าขนส่งเอง 
เช่น ปลาช่อน ราคา 220 บาท จะน าไปจ าหน่ายในราคา 290 บาท ซึ่งเราไม่ต้องคิด
ค่าขนส่ง ฝากให้ทุกท่านร่วมมือกันโดยเรื่องการใช้แบนด์สินค้าให้ใช้เป็นแบรด์ของ
จังหวัดอ่างทอง รวมทั้งยังมีแนวคิดไปถึงการขนส่งโดยรถตู้ที่เดินทางไปยังอนุสาวรีย์             
ชัยสมรภูมิ หรือรถขนส่งต่างๆ      

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ เรื่องรายได้ของเกษตรกรที่น าปลาไปจ่ายหน่าย อาหารจากผู้ประกอบการ             
ในนามของจังหวัดอ่างทอง สามารถขอปรับลดค่าอาหารได้ ท าให้เราสามารถลด
ค่าใช้จ่ายลงได้ อีกสิ่งหนึ่งคือการให้เกียรติกับทางผู้ประกอบการ โดยอาจจะเรียนเชิญ
เข้ามาเพ่ือหารือร่วมกับเกษตรกรเป็นอีกช่องทางหนึ่ง  

มติที่ประชุม           รับทราบ 
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4.4 ผลการจดทะเบียนธุรกิจและงานส่งเสริมด้านการตลาด  
ประธาน   มอบส านักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง  
พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง รายงานผลการจดทะเบียนเดือน มีนาคม 2563 กับเดือน เมษายน 2563 
 
 

ประจ าเดือน 
การจดทะเบียนจัดต้ังใหม่ การยกเลกิกจิการ 
ราย ทุนจดทะเบียน ราย ทุนจดทะเบียน 

มีนาคม 2563 10 9,500,000.00 0 0 
เมษายน 2563 6 6,300,000.00 1 1,000,000.00 

เปรียบเทยีบผลต่างระหว่าง 
เดือนมีนาคม กับเดือนเมษายน 2563 

4 3,200,000.00 1 1,000,000.00 
 

จดทะเบียนตั้งใหม่ 
 ธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งในเดือนเมษายน 2563 จ านวน  6 ราย เงินทุนจดทะเบียน
รวม  6,300,000  บาท แบ่งดังนี้ 
1. บริษัทจ ากัด   จ านวน  3 ราย ดังนี้ 

   1. ประกอบกิจการขายส่งขายปลีก สินค้าอุปโภคบริโภค จ านวน  1 ราย 
  2. ประกอบกิจการซื้อ-ขาย เหล็ก เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ เศษวัสดุ จ านวน  1 ราย 
  3. ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยทุกประเภท จ านวน  1  ราย 

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด   จ านวน   3 ราย  ดังนี้   
          1. ประกอบกิจการติดตั้งและเดินสายอินเตอร์เน็ต จ านวน  1 ราย 

2. ประกอบกิจการรับติดตั้งและออกแบบประตูหน้าต่างกันห้องด้วยกระจกอลูมิเนียม   
จ านวน 1 ราย  
3. ประกอบกิจการรับเหมาอาคาร อาคารพาณิชย์ และงานก่อสร้างทุกชนิด           
จ านวน 1  ราย 
ทุนจดทะเบียนสูงสุด 

ทุนจดทะเบียนสูงสุด จ านวน 2,000,000 บาท ได้แก่ บริษัท ธนภัทร 2020 
จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ งานก่อสร้างทุกชนิด
และงานโยธาทุกประเภท 

จดทะเบียนเลิก   

            การจดทะเบียนเลิก จ านวน 1 ราย ได้แก่ 
  1) บริษัท เรดเฟิร์นเชพ้อยท์ จ ากัด ทุนจดทะเบียน  1,000,000  บาท 

ประเภทธุรกิจ ผลิต ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆจากเนื้อสัตว์ และเนื้อสัตว์ปีกซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ใน
ที่อ่ืน สาเหตุที่เลิก ไม่เริ่มประกอบการภายใน 1 ปี นับแต่จัดตั้ง 
จ านวนธุรกิจจดทะเบียนจัดตั้ง(ใหม่)เดือน เมษายน 2563  มีจ านวน 6 ราย  
ลดลง 4 ราย คิดเป็น ร้อยละ 40 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม  2563  
จ านวนนิติบุคคลคงอยู่ ณ วันที่ 30 เมษายน  2563 

    บริษัทจ ากัด  543  ราย  ทุนจดทะเบียน    6,632   ล้านบาท 
    ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  613  ราย  ทุนจดทะเบียน    1,009   ล้านบาท 
   รวม               1,156  ราย ทุนจดทะเบียน      7,641  ล้านบาท 
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2. การด าเนินงานทรัพย์สินทางปัญญาของส านักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง  

    1) การยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในเดือนเมษายน 2563 ไม่มีผู้ยื่นขอ 
    เครื่องหมายการค้า  
    2) การยื่นขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรในเดือนเมษายน 2563 ไม่มีผู้ยื่นขอสิทธิบัตร  
    อนุสิทธิบัตร 
    3) การยื่นขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ในเดือนเมษายน 2563 ไม่มีผู้ยื่นขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์       
   3. การสนับสนุนผู้ประกอบการด้านการตลาด 

1) น าผู้ประกอบการจ านวน 1ราย เข้าร่วมงานแสดงและจ าหน่ายสินค้าเกษตร 
วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ณ ตลาดเทศบาลวัดเกษไชโย โดยมียอดจ าหน่าย 300 
บาท 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

4.5 การขออนุญาตโรงงาน 

ประธาน   มอบส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง  

อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง  ในพ้ืนที่จังหวัดอ่างทอง มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ(สะสม) ณ วันที่ 
30 เดือน เมษายน 2563 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2562 (ฉบับใหม่) ซึ่งมีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 มีจ านวนทั้งสิ้น 310 โรงงาน เงินลงทุนรวม  
78,904.965 ล้านบาท และมีจ านวนคนงาน 8,093 คน  

 

โรงงานตาม  
พรบ.โรงงาน พ.ศ.2562 

(ฉบับใหม่) 

จ านวนโรงงาน 
(โรงงาน) 

จ านวนเงินทุน 
(ล้านบาท) 

จ านวนคนงาน 
(คน) 

310 78,904.965 8,093 
 

หมายเหตุ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2562 (ฉบับใหม่) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 
27 ตุลาคม 2562 ได้ให้   
บทนิยามของค าว่า “โรงงาน” ไว้ดังนี้ 
โรงงาน หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีก าลังรวมตั้งแต่ 
50 แรงม้า หรือก าลังเทียบเท่าตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไป  หรือใช้คนงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป 
ความเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรมที่ส าคัญของจังหวัดในเดือนนี้ ประกอบด้วย 
1. สาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุดของจังหวัดในเดือนนี้  ได้แก่  
อุตสาหกรรมการเกษตร ประกอบด้วยการผลิต สีข้าว เป็นหลัก เช่น สีข้าวชนิดแยก
แกลบ แยกร า รองลงมาได้แก่ โม่แป้งข้าวเหนียวและข้าวจ้าว และ ร่อน คัด แยกเมล็ด
พันธุ์ข้าวเปลือก ตามล าดับ ปัจจุบัน มีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 48 โรงงาน เงินลงทุน 
60,175,225,209 บาท คนงาน 950 คน 
อุตสาหกรรมอโลหะ ประกอบด้วยการผลิต อิฐ กระเบื้อง เป็นหลัก เช่น . กระเบื้องวัสดุ
ทนไฟจากดินเหนียว รองลงมาได้แก่ เครื่องปั้นดินเผาและรวมถึงการเตรียมวัสดุเพ่ือการ
ดังกล่าว และกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ปูนขาวหรือปูนพลาสเตอร์ ตามล าดับ ปัจจุบันมี
จ านวนโรงงานทั้งสิ้น 34 โรงงาน เงินลงทุน 293,839,200 บาท คนงาน 626 คน 
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อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วยการผลิต ที่เกี่ยวกับอาหาร เช่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปไข่              
นกกระทากระป๋อง ผลิตภัณฑ์สกัดน้ ามันร าข้าว ท าผักกาดดองและผักผลไม้บรรจุ
กระป๋องท าขนมหวานจากผลไม้ผลิตวุ้นเส้น ผลิตผงชูรส ผลิตอาหาปลา บดเมล็ดพืช
ส าหรับผสม    เป็นอาหารสัตว์ ตามล าดับ ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 25 โรงงาน 
เงินลงทุน 2,014,266,291 บาท คนงาน 1,433 คน 
2. จ านวนโรงงานตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2562 (ฉบับใหม่) แยกตามอ าเภอ 
 

อ าเภอ 
จ านวน
โรงงาน 

เงินทุน 
(ล้านบาท) 

คนงาน (คน) 
แรงม้า 

ชาย หญิง รวม 
เมืองอ่างทอง 62 7,307,635 1,623 660 2,283 355,070.90 

ไชโย 21 57,934,910 386 85 471 327,35.54 
ป่าโมก 72 7,468,408 1,262 588 1,850 116,711.28 
โพธิ์ทอง 49 2,955,818 756 304 1,060 51,192.98 
แสวงหา 18 681,332 380 551 931 12,621.75 

วิเศษชัยชาญ 74 2,440,956 891 381 1,272 119,790.03 
สามโก ้ 14 116,906 179 47 223 22,581.33 
รวม 310 78,904,965 5,477 2,616 8,093 1,004,503.81 

 

ภาวะการณ์ลงทุนด้านอุตสาหกรรมในจังหวัด    
ผลจากการพิจารณาข้อมูลการลงทุนอุตสาหกรรมในเดือนนี้เปรียบเทียบกับเดือน ที่

แล้ว (มี.ค.) พบว่า อัตราการขยายตัวของจ านวนโรงงานลดลงและเงินทุนเพ่ิมขึ้น
เปรียบเทียบจ านวนโรงงานในปี 2563 เดือนที่แล้วกับเดือนนี้ลดลง ร้อยละ 1.90
เปรียบเทียบจ านวนเงินลงทุนในปี 2563 เดือนที่แล้วกับเดือนนี้เพิ่มข้ึน ร้อยละ 3.35   
รายละเอียดความเคลื่อนไหวของการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในเดือนเมษายน 2563  
สามารถจ าแนกรายละเอียดตามประเภทอุตสาหกรรม ได้ดังนี้ 

 

ประเภทอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต 
ขยายโรงงาน 

จ านวนโรงงาน 
(โรงงาน) 

เงินลงทุน 
 (ล้านบาท) 

คนงาน 
(คน) 

เก็บรักษาหรือล าเลียงผลิตผลจากพืชในไซโล 1 2,610,000,000 49 
ดูดทราย 1        3,000,000 1 

รวม 2   2,613,000,000 50 
 

 
ประเภทอุตสาหกรรม 

ที่จ าหน่ายทะเบียนโรงงาน /เลิกกิจการ 
จ านวนโรงงาน 

(โรงงาน) 
เงินลงทุน 

 (ล้านบาท) 
คนงาน 
(คน) 

ขุดตักดิน 4 54,300,000 18 

เย็บช้ินส่วนรองเท้า 1   4,000,000 98 

ท าอิฐดินเผา 1      125,000 8 

รวม 6 58,425,000 124 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
  

โรงงาน 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
ข้อเสนอความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาและ 

   พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดอ่างทอง (กรอ.จ.อท.) 
    1) หอการค้าจังหวัดอ่างทอง 
    2) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 
    3) สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง 
    4) ชมรมธนาคารจังหวัดอ่างทอง 

5) คณะกรรมการ กรอ.อ่ืน ๆ  

ประธานหอการค้าจังหวัด สืบเนื่องจากคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพ้ืนที่ภาคกลาง หอการค้าไทย        
ได้ก าหนดจัดประชุมและมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ โดยมีมาตรการ ทั้งหมด 3 ข้อ 
ประกอบด้วย 

  1. มาตรการช่วยเหลือของรัฐที่ผ่านมา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

  - ขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งรัดมาตรการปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ า
ไปยังธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง ทั่วประเทศให้มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถเข้าถึงมาตรการดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง 

  - ขอให้ธนาคารพาณิชย์เพ่ิมระยะเวลาการพักช าระหนี้จากระยะเวลา 6 เดือน 
โดยไม่เอาดอกเบี้ยที่ให้พักช าระหนี้ 6 เดือนไปทบกับเงินต้น หรือช าระจ านวนเงินก้อน       
ที่ถูกพักช าระในเดือนที่ 7 

  - ขอให้คืนค่าประกันก้อนงวดเดียวหม้อแปลงไฟฟ้า ไม่เกิน 1000 kva แก่ธุรกิจ
ขนาดกลาง 

  2. การแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด และได้รับผลกระทบจาก
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

  - สนับสนุนการน านวัตกรรมมาแปรรูปหรือพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า (Value Added)  

  - สร้าง Platform เพ่ือจ าหน่ายสินค้าเกษตร ประมง และอาหารแปรรูป     
ผ่าน Market place ของ จังหวัด กลุ่มจังหวัด 

  - จัดท าปฏิทินเพ่ือรวบรวมและแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกลุ่มจังหวัด/ภาค       
เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาด  

  3. การพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนแผนงานโครงการ และการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ภายสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

  - เสนอให้มีการวางกรอบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการตาม 4 เสาหลัก โดย
เน้นแก้ไขปัญหาในระยะ 1 ปี (ระยะสั้น) และมีความยั่งยืน ดังนี้ 

   1) มุ่งเน้นเศรษฐกิจชุมชน ประกอบด้วย ท่องเท่ียวชุมชน สินค้าเกษตร 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และเน้นมุ่งแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านอาหารที่ได้จากวัตถุดิบในพ้ืนที่ 

   2) วางแผนโครงสร้างพ้ืนฐาน และแนวทางการตลาด ร่วมกันภายในกลุ่ม 
   3) ท างานเชิงความร่วมมือ ระหว่างพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดกับกลุ่มจังหวัด/

ระหว่างกลุ่มจังหวัดกับระดับประเทศ 
   4) ด้านท่องเที่ยว เร่งศึกษาและวางแผนการท่องเที่ยวร่วมกัน โดยมุ่งเน้น

การพัฒนาให้เป็นพ้ืนที่ SAVE ZONE 
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 มาตรการผ่อนปรน ประเภทกิจการและกิจกรรม  
  1. ตลาด ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน้ า ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน แผงลอย  
  2. ร้านจ าหน่ายอาหาร ร้านอาหารทั่วไป ร้านเครื่องดื่ม ขนมหวาน 

    ไอศรีม (นอก+ใน) ร้านอาหารริมทาง รถเข็น หาบเร่ 
  3. กิจการค้าปลีก-ส่ง ซุปเปอร์มาเก็ต ร้านสะดวกซื้อบริเวณพ้ืนที่นั่ง/ 

    ยืนรับประทาน รถเร่หรือรถวิ่งขายสินค้าอุปโภคบริโภค ร้านค้าปลีก 
    ขนาดย่อม/ร้านค้าปลีกชุมชน ร้านขายปลีกธุรกิจสื่อสารคมนาคม 

  4. กีฬาสันทนาการ กิจกรรมในสวนสาธารณะ ได้แก่ เดินร าไทเก็ก  
  5. ร้านตัดผมเสริมสวย ร้านตัดผม เฉพาะตัด สระ ไดร์ผม  
  6. อ่ืนๆ ร้านตัดขนสัตว์ ร้านรับเลี้ยงรับฝากสัตว์ 

และในคราวประชุมประธานหอการค้าไทยได้กล่าวขอบคุณท่านเรวัต  ประสงค์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ในเรื่องของการใช้มาตรการต่างๆ ท าให้ประชาชนจังหวัด
อ่างทองปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้ให้ก าลังใจกับผู้ที่ด าเนินงาน
ทั้งหมด ทั้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และทีมงานทุกท่าน  

ประธาน   ต้องขอบคุณคนอ่างทองทั้งหมดร่วมมือกัน เมื่อครอบครัว หมู่บ้าน ต าบล 
อ าเภอ จังหวัด ไม่มีผู้ติดเชื้อ เกิดจากการร่วมมือของทุกส่วนตามแนวทางที่รัฐบาล
ก าหนด ส าหรับจังหวัดอ่างทองได้ด าเนินการสั่งปิดไปในหลายๆ และก าหนดให้มีการเว้น
ระยะห่าง ขณะนี้สถานการณ์ดีขึ้นมากแล้ว และได้แจ้งไปยังนายอ าเภอ ทุกอ าเภอ                 
ให้ปฏิบัติตามประกาศ และค าสั่ง ทุกประกาศ และแจ้งคณะกรรมการ กรอ.จ.อท.                    
ร่วมช่วยกัน ส าหรับคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและไม่ยอมไปรายงานตัวกับ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ขอให้ทุกส่วนร่วมกันประชาสัมพันธ์ด้วย                  
หากตรวจพบว่าไม่ด าเนินการตามขั้นตอนที่จังหวัดได้ก าหนดให้แจ้งอ าเภอทราบ และ 
หากกักตัวอยู่ท่ีบ้านแล้วสถานที่ไม่เหมาะสม สามารถกักตัวได้ที่ รพ.สต. ทุกอย่างเกิดขึ้น
จากความร่วมมือของชาวจังหวัดอ่างทอง ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดอ่างทอง ที่มีแหล่ง
ผลิตอาหารปลอดภัย โดยประชาชนจังหวัดอ่างทองสามารถด าเนินชีวิตตามศาสตร์
พระราชาได้ โดยการสืบสาน รักษา ต่อยอด เมื่อเกิดสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ท าให้นึกถึงสิ่งที่รัชกาลที่ 9 ได้ให้แนวทางไว้ คือ ปลูกที่เราสามารถน ามากิน
เองได้ ไม่ต้องท าใหญ่โตและท าพอที่เราจะกิน ไม่ต้องซื้อกิน และได้มีโอกาสไปดูฟาร์มที่       
สีบัวทอง ที่ได้มีคนที่สมัครใจมาฝึกอาชีพ ท าไร่นาสวนผสม และตามแนวคิดทฤษฎีใหม่ 
โดยมีค่าแรงให้ มีอาหารให้ ซึ่งมีสื่อโทรทัศน์ได้ขอเข้าสัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัด
อ่างทอง จึงแจ้งไปว่าให้ไปสัมภาษณ์ผู้ที่ฝึกอาชีพโดยตรงจะดีกว่าจะท าให้ได้รับความ
ภาคภูมิใจด้วย และสิ่งที่จะสร้างต่อไปคือเรื่องเศรษฐกิจ เพราะยังมีคนจนอีกมากให้ประมง
จังหวัดอ่างทองไปรวบรวมผู้ที่มีอาชีพประมง ให้มาขึ้นทะเบียนเพ่ือที่จะได้รับสิทธิต่างๆ 
ได้ ปัจจุบันมีขึ้นทะเบียนคนหาปลาไว้จ านวน 1,358 คน เดิมที่เคยร่วมหารือไว้จะมีการ
จัดการอบรมการถนอมอาหารปลาได้หรือไม่ แต่ติดสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เสียก่อนจึงเสนอให้น าผู้ที่ขึ้นทะเบียนหาปลาน าเข้าสู่ระบบประกันสังคม
ตามมาตร 40 ได้หรือไม่ และอีกหนึ่งกลุ่มที่น่าเป็นห่วง คือกลุ่มคนที่เก็บผักบุ้งจากหน้า
โครงการชลประทานอ่างทอง ถึงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกร
บุคคลเหล่านี้เราจะสามารถช่วยเหลือได้อย่างไร ฝากประธานหอการค้าจังหวัดอ่างทอง  
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 ช่วยหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้ไม่มีที่ดินเพ่ือการท ากิน             
ให้ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และเทศบาล
เมืองอ่างทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝากนายอ าเภอ ทุกอ าเภอ แจ้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยสามารถช่วยเหลือชาวบ้านในส่วนใดได้บ้าง ใช้หลักเกณฑ์ของ
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง โดยผู้ที่จะได้รับความ
ช่วยเหลือต้องไม่ซ้ าซ้อนกับ ผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาจากทางรัฐบาล เดือนละ 5,000 บาท 
หรือภาคอกชนจะร่วมแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ ด้วยก็ได้ ซึ่งการช่วยเหลือ
จ าเป็นต้องมีฐานข้อมูล ข้อมูลจะมาจากนายอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพราะถ้าเข้าสู่ช่วงน้ าแล้งก็จะไม่สามารถหาผัก หาปลาได้  

ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด ชาวบ้านที่ไม่มีที่อยู่เป็นของตัวเอง หากเราช่วยให้เขาได้รับสิทธิ
สามารถหาที่เช่าที่ดินให้ได้หรือไม่ ซึ่งจะสามารถท าอาชีพการเกษตรได้ และหาอาชีพ
เพ่ิมไดด้้วย 

ประธานอุตสาหกรรมจังหวัด  การช่วยเหลือกันในช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นี้เป็นการ
ช่วยชีวิตซึ่งกันและกัน ซึ่งข้าราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเป็น
อย่างมาก ในหลายๆภาคส่วน หลายหน่วยงาน อาจจะท างานกันอย่างหนักแต่เป็นสิ่งที่
น่าชื่นชม ครั้งหนึ่งอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทองได้ประสานมายังสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
อ่างทอง ว่ามีปัญหาเรื่องใดให้ร่วมแก้ไขหรือไม่ เพ่ือเป็นข้อมูลให้ส่วนราชการได้ช่วย
แก้ไขปัญหาต่างๆ ใด้ และในหลายๆ หน่วยงาน แรงงานจังหวัดอ่างทองให้ช่วยดูในเรื่อง
การจ้างงาน ซึ่งภายใน 4 วัน มีการสมัครงาน 70 – 80 คน ซึ่งเกิดจากการที่คนไทยมี
ความกระตือรือร้นในการท างานมากขึ้น ซึ่งเราสามารถรับได้เพียง 3 – 4 คน เท่านั้น 
ส าหรับโครงการในพ้ืนที่สีบัวทอง เสนอให้จัดคนเข้าไปท างานได้เลย เพ่ือมาท างานด้าน
การเกษตร โดยมีพ้ืนที่ให้เข้าท างานก าหนดให้วันละ 300 บาท และจะให้ท าอะไรบ้าง
เราจะแจ้งให้ เมื่อผลผลิตจ าหน่ายได้ส่วนหนึ่ง เราจะจ่ายให้อีกส่วนหนึ่ง หากสามารถ
จ าหน่ายได้เกินงันละ 300 บาท เราก็จะให้เงินนั้นไปเลยทั้งหมด โดยไม่หักไว้  หากเป็น
แบบนี้ประชาชนมีรายได้ตลอด ขอประมาณ 4 ครอบครัวมีที่พักให้ หากมีคนเข้ามาดู
งานก็สามารถเข้าไปดูงานได้เลย หากเลี้ยงเป็ดประมาณ 20 ตัว ไข่ออกมาฟองละ 3.50 บาท 
ก็สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้แล้ว ในพ้ืนที่ที่เหลือสามารถเลี้ยงหอยเชอรี่แล้วเอาไปให้เป็ดกินได้  

 ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด ในนามของชาวอ่างทอง ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
อ่างทอง และทุกภาคส่วนราชการ ที่ท าให้จังหวัดอ่างทองปลอดเชื้อซึ่งจะเป็นผลดีต่อการ
ท่องเที่ยวในอนาคต และเชื่อว่าหากผ่านพ้นสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ไปจะมีผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดเราอีกจ านวนมาก หลายๆ จังหวัดสอบถามมา
ว่าใช้การบริหารจัดการแบบใด จึงไม่มีผู้ติดเชื้อเลย และสิ่งที่น่ากังวนคือการรายงานด้าน
การเกษตร มีผลรายงานที่ติดลบ เสนอให้ส่งเสริมการท าไร่นาสวนผสม ยกตัวอย่างประเทศ
ลาวที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพราะใช้รูปแบบ
การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ได้รับความเดือดร้อน การเกษตร
ของจังหวัดอ่างทองไปเน้นเรื่องข้าวมากเกินไป เพราะการปลูกข้าวต้องใช้น้ าเป็นจ านวน
มาก ปัจจุบันได้ทดลองปลูกฟักทอง และแฟง ในพ้ืนที่ทุ่งม่วงเตี้ย และได้รับผลผลิตแล้ว 
ซึ่งหากมีที่ดินว่างเปล่าสามารถปลูกผักได้ เสนอให้เกษตรจังหวัดคิดใหม่ ท าใหม่ คือการท า
เกษตรต้องมีน้ า ต้องมีพ้ืนที่เก็บน้ าในช่วงที่ชลประทานปล่อยน้ ามา 
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นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด ระยะเวลาเปลี่ยนไปเร็วมาก สิ่งที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง 
และคณะกรรมการฯ ช่วยกันขับเคลื่อนไว้แล้ว จะฝากให้เป็นมาตรการไว้ ดังนี้  

1. การช่วยเหลือผู้ประกอบการรีสอร์ท/โรงแรม ที่ยังไม่ถูกต้อง เรื่องนี้ได้
น าเสนอไปแล้ว โดยขณะนี้ทราบแล้วว่ามีท่ีถูกต้องเท่าไหร่ และไม่ถูกต้องเท่าไหร่ ฝากถึง
ส่วนราชการให้ร่วมกันผลักดันให้ถูกต้องให้ได้เพราะเป็นอาชีพที่สุจริต  

2. เรื่องผังเมืองรวม ซึ่งเราหารือกันมาแล้ว 1 ปี ซ่ึงสมาคมท่องเที่ยว และชมรม
บ่อทรายเป็นแกนน าและจัดเตรียมข้อมูลทั้งจังหวัดไว้ ซ่ึงรอว่าเมื่อไหร่ผังเมืองรวม
จังหวัดอ่างทองจะได้น ามาเพ่ือเชื่อมโยงกัน เห็นว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้ตั้ง
ที่ปรึกษาร่วมส ารวจข้อมูลในหลายๆ อ าเภอ จะท าอย่างไรถึงจะมีความต่อเนื่อง      
เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างแท้จริง เพราะทุกกิจการจะตั้งอยู่บนพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพ และไม่มีศักยภาพจะท าอย่างไรให้เกิดความต่อเนื่องและได้ผังเมืองรวมของ
จังหวัดที่ถูกต้อง ตามศักยภาพ และตามที่ประชาชนต้องการ 

3. ในช่วงปลายปีที่ผ่านมางบประมาณที่ผ่านคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.อท.) ประมาณไม่น้อยกว่า 250 ล้าน ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องกับโครงการที่ด าเนินการขุดลอก ระยะเวลาผ่านไป 1 ปี ซึ่งที่คณะกรรมการได้
ร่วมพิจารณาร่วมกัน กับโครงการ 200 ล้าน ที่ได้รับงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย                
ซึ่งสิ่งที่อยากน าเสนอคือ ในงบประมาณ 200 ล้านที่หมดไปประกอบกับจังหวัดได้เจอ
กับสถานการณ์ภัยแล้ง ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้เน้นย้ าตลอดว่าเมื่อ
ด าเนินการขุดลอกไปแล้วต้องมีน้ าแต่เนื่องจากสถาการณ์แล้งอย่างแท้จริง และส่วนหนึ่ง
ประชาชนก็สูบน้ าไปใช้ น้ าจึงไม่เพียงพอที่จะกักเก็บตามที่รัฐบาลมีนโยบายลงมา                   
จึงมีแนวคิดเสนอว่าทางกระทรวงคมนาคม มีมาตราที่ 120 ทางกรมโครงการชลประทาน 
และทางกรมเจ้าท่า จะทราบข้อมูลว่า กระทรวงคมนาคมมีแผนการขุดลอกแม่น้ า        
ในพ้ืนที่สาธารณะ โดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณของรัฐ เสนอให้ใช้วิธีและข้อกฎหมาย
ดังกล่าวมาปรับใช้กับจังหวัดอ่างทอง ซึ่งจังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัดที่มีแม่น้ า 2 สาย 
เป็นจังหวัดที่เป็นพ้ืนที่ลุ่มน้ าเป็นแอ่งกระทะหากใช้เพียงงบประมาณอย่างเดียวจะไม่เกิด
ประโยชน์หากใช้มาตรา 120 โดยใช้ข้อกฎหมายเป็นการควบคุมและให้องค์กร
ปกครองส้วนท้องถิ่นนั้นๆ น าดินที่ขุดได้ไปขายเพ่ือเป็นรายได้ของท้องถิ่นซึ่งเป็นการ
ประหยัดงบประมาณ หรือน ามาแล้วน าไปใช้อย่างอ่ืน และสามารถได้แหล่งน้ าเพราะการ
ที่มีผู้ซื้อดินหรือทรายจากการที่ขุดไปจะต้องการเป็นปริมาณยู่แล้ว ซึ่งประชาชนจะ
สามารถบริโภคของถูก และการขนย้ายดินและทรายจะไม่ต้องเดินทางไกล  จะฝาก      
ทุกท่านที่เกี่ยวข้องให้ช่วยกันผลักดัน ในอดีตยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการขุดลอก 
ฝากทางโครงการชลประทานอ่างทองร่วมศึกษากฎหมายดังกล่าวด้วย  

ประธาน   เรื่องผังเมืองรวม ได้ด าเนินการอบรมกันไปแล้ว ส าหรับการจ้างทางผู้ว่าราชการ
จังหวัดอ่างทอง ไม่ได้เป็นคนจ้าง เป็นทางกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ว่าจ้าง 
ส าหรับการปรับผังเมืองรวมจังหวัดอ่างทองมอบให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
อ่างทองเป็นผู้ชี้แจง 

ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด เรื่องการขุดลอกคูคลอง ทราบว่ามีงบประมาณลงไป 2 ส่วน คือ                 
ขุดลองคคลองที่บ้านคลองขุน และขุดลอกคลองม่วงเตี้ย ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอวิเศษชัยชาญ
ทั้งคู่ เสนอให้ปรับปรุงคลองในช่วงระยะเวลานี้เพราะเป็นช่วงที่ไม่มีน้ า หากด าเนินการ
ท าในช่วงที่มีน้ ามาจะไม่เกิดประโยชน์ 
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ประธาน  โครงการดังกล่าวโครงการชลประทานอ่างทอง เป็นหน่วยงานด าเนินการ 
ส าหรับเรื่องโรงแรมมอบหมายให้ปลัดจังหวัดอ่างทอง ติดตามเรื่องโรงแรม/รีสอร์ท ที่ยัง
ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง ที่ยังค้างอยู่ซึ่งได้รับการยกเว้นตั้งแต่เดือนกันยายน 
2562 ฝากนายอ าเภอติดตามเรื่องและแจ้งมายังจังหวัด ส าหรับเรื่องผังเมืองขอให้
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทองเป็นผู้ชี้แจง 

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด กรมโยธาฯ ได้ด าเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือมาปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดอ่างทอง 
โดยทางที่ปรึกษาได้จัดส่งร่างการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดมาให้ดูในเบื้องต้นโดยเปลี่ยนสี              
จากสีเขียวเป็นสีฟางข้าว จากที่ดูเบื้องต้นยังไม่ค่อยได้ใส่อะไรลงไปและพยามจะท าให้
เหมือนเดิม จึงได้สอบถามไปว่าที่จังหวัดอ่างทองได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการ
พัฒนาไปแต่จากที่ดูเบื้องต้นยังไม่ได้เปลี่ยน เมื่อสอบถามถึงพ้ืนที่สีม่วงว่ายังไม่เห็นมี
ข้อมูลเพ่ิมเติม ทางที่ปรึกษาแจ้งว่ายังไม่มีการจดทะเบียนเพ่ิม ซึ่งเดิมพ้ืนที่ตรงนั้นไม่
อนุญาตให้สร้างโรงงานจึงท าให้ผู้ประกอบการไม่สามารถไปจดทะเบียนได้ ขณะนี้ได้แจ้ง
ไปแล้วว่าให้ด าเนินการปรับมาใหม่เพ่ือน าเข้าที่ประชุมฯ   

ประธาน  ข้อมูลที่เคยน าเข้าที่ประชุม กรอ.จ.อท. ไปบริเวณจากต าบลโพสะไปถึงแยก              
ป่าโมก โดยให้ผ่านการประชุมประชาคมมาก่อน หลักการคือให้มีพ้ืนที่ด้านข้างประมาณ
ข้างละ 1 กิโลเมตร ส าหรับพ้ืนที่ตรงไหนต้องเป็นสีเขียว หรือสีม่วง ให้คงสีไว้ ไม่ใช่ปรับ
ตามพ้ืนที่ที่มีการก่อสร้างต้องก าหนดให้ชัดเจนถนนสายเอเชีย จากอ าเภอเมืองอ่างทอง
ไปถึงอ าเภอไชโย บ้านจัดสรรได้หารือกับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทองแล้วว่าจะ
ขอแก้ ไขกฎกระทรวงก่อน สาย 319 แยกป่ าโมก ถึ ง เขตพ้ื นที่ ติดต่อจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา สายเอเชียเป็นพ้ืนที่สีม่วง ส าหรับสาย 3195 ไปโพธิ์พระยา - ท่าเรือ 
แยกป่างิ้ว ต้องดูรายละเอียดเพราะมีโกดัง มีปั้มน้ ามัน ส าหรับท้องถิ่นที่อบรมไปเดิม                      
จะก าหนดประชุมติดตามในช่วงเดือนเมษายน 2563 ให้อ าเภอทุกอ าเภอติดตามข้อมูล            
จากทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ต้องรอให้ครบทุกท้องถิ่นเมื่อได้ข้อมูลแล้วให้รวบรสม
ส่งมาก่อนเป็นภาพรวมของอ าเภอ เพ่ือจะได้น าข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะผังเมืองรวมจังหวัด 
ส าหรับแยกป่างิ้วไปถนนสายเอเชียได้ถูกบรรจุไว้ในผังเมืองรวมจังหวัดอ่างทองแล้ว และมอง
ไปถึงท่าเรือที่อาจจะเกิดขึ้นบริเวณต าบลโพสะเพราะแม่น้ ากว้าง สะพานไม่อยากให้มีตอม่อ 
ยกตัวอย่างสะพานพระรา 8 เพราะหากมีสะพานแล้วสามารถเดินทางไปเส้นทางสายเหนือได้ 
ภาคตะวันออกก็สามารถเดินทางไปได้  

นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด สามารถท าให้เป็นมติที่ประชุมฯ ไปเลยได้หรือไม่ ซึ่งต้องผ่านที่ประชุม 
กรอ.จ.อท. เพราะไม่เช่นนั้นก็จะเป็นแบบเดิมๆ แบบที่ผ่านมา และที่ตามเรื่องท่าเรือมา
ตั้งแต่เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมาสิ่งที่ต้องการไม่เคยได้รับเลย และที่ได้ประชุมตั้งแต่พ้ืนที่    
อ าเภอป่าโมก ต าบลจ าปาหล่อ แต่ภาคราชการส่วนกลางได้ก าหนดให้เป็นพ้ืนที่สีเขียว
ทั้งหมด เสนอให้คนอ่างทองได้รับทราบทั้งหมด ก่อนที่ผังเมืองรวมจังหวัดอ่างทองจะ
ประกาศออกมา 

ประธาน  การปรับปรุงผังเมืองรวมในครั้งนี้ปรับโดยผังเมืองรวมจังหวัด และผังเมืองรวม
แห่งชาติ ให้ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทองติดตามเรื่องการปรับปรุง                   
ผังเมืองรวมจังหวัดอ่างทอง และน าเข้าที่ประชุม กรอ.จ.อท. ในครั้งต่อไป และน าทีม            
ที่ปรึกษาเข้าร่วมการประชุมด้วยเพ่ือมารับฟังความต้องการด้วย 

 



18 
 

 

อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง   ขอเพ่ิมเติมในเรื่อง New normal ซึ่งจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีศักยภาพ และ
มีความเข้มแข็งในเรื่องความมั่นคงทางอาหาร และมีจุดแข็งในเรื่องของการสาธารณสุข 
ซึ่งเป็นโอกาสของจังหวัดอ่างทองในการท าโรงงานด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร หรือ
โรงงานด้านอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร แปรรูปพืชผัก หรือโรงงานที่ผลิตอุปกรณ์
ทางการแพทย์ ซึ่งการตั้งโรงงานต่างๆ ตามที่กล่าวนี้จะถูกขยายมาทางด้านพ้ืนที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งก็มีความหนาแน่นแล้ว เพราะฉะนั้นพ้ืนที่ในจังหวัดอ่างทองก็มี
ศักยภาพและพ้ืนที่ว่างจ านวนมาก พร้อมทั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ และโรงงานจ าพวก
นี้ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายในพ้ืนที่  ของจังหวัดอ่างทอง รวมทั้งในด้านการเกษตรแต่
อย่างใด เพราะฉะนั้นการปรับปรุงผังเมืองรวมของจังหวัดอ่างทองให้มีพ้ืนที่สีม่วงมากขึ้น
จะเป็นเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ ขอให้เปิดใจ  

เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด เรื่องผังเมืองรวมจังหวัดอ่างทอง เดิมเคยมีการรวบรวมใน
รูปแบบ แผ่นบันทึกข้อมูล (CD) ไว้แล้ว ซึ่งได้มีการชี้จุดไว้แล้วถ้าพ้ืนที่ใดไม่สามารถท า
การเกษตรได้ ก็ให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรม ซึ่งจากการประชุมที่ผ่านมาเคยได้กล่าวไปแล้ว
ว่าเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าเป็นรูปเล่มไว้แล้วให้น ามารวมที่จังหวัด และ
ตรวจสอบว่ายังขาดในส่วนไหนทราบว่ามีประมาณ 40% ที่ได้รวบรวมเป็นรูปเล่มไว้แล้ว 
ในส่วนที่ไหนที่ใช้ไม่ได้ก็ตัดออก ส าหรับเรื่องการจ้างที่ปรึกษาจะเป็นการวิเคราะห์ในทาง
วิชาการแต่ข้อมูลอาจจะไม่เพียงพอเท่ากับที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รวบรวมไว้ 
รวมทั้งเรายังมีบุคคลในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามรถที่สามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
การปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดได้  

ประธาน  ตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ไปอบรมที่จังหวัดนครนายกมาแล้ว ยังไม่มี
ความคืบหน้า ขอให้ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ร่วมกันผลักดันด้วยให้ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองท าหนังสือติดตาม  อ าเภอ ทุกอ าเภอ            
ร่วมติดตามด้วย ข้อมูลนี้ไม่เก่ียวกับทางที่ปรึกษาของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยเมื่อ
มีการรวบรวมข้อมูลแล้ว ให้น าไปท าประชาคมในพ้ืนที่ของแต่ละอ าเภอด้วย และน ามา
เข้าที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดอ่างทอง เพ่ือน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุง    
ผังเมืองรวมจังหวัดอ่างทอง ต่อไป 

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ถนนสายโพธิ์พระยา - ท่าเรือ ตรงสะพานป่างิ้ว ซึ่งทาง
แขวงทางหลวงอ่างทองได้น าแบริเออร์ไปขวางกั้น ตามที่เกิดปัญหาในครั้งก่อนว่าการ
เลี้ยวรถเข้าเส้นทางดังกล่าวนั้นเลี้ยวยาก ท าให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น 8 – 9 ครั้ง แต่ไม่ถึงขั้น
เสียชีวิต ซึ่งการแก้ไขโดยน าเอาแบริเออร์ไปวางกั้นไว้นั้นเป็นการแก้ปัญหาชั่วคราวก่อน 
แต่ชาวบ้านในบริเวณพ้ืนที่ไม่เข้าใจ และไม่ทราบว่าท าแบบเพ่ือแก้ไขปัญหาอะไร ขณะนี้
ที่ปิดไว้จะท าให้ไม่สามารถเลี้ยวเข้าได้ท าให้เกิดการใช้เส้นทางแบบขับสวนทาง สวนทาง
มากจากองค์การบิหารส่วนจังหวัดอ่างทองส่งผลให้เกิดความอันตรายเป็นอย่างมาก 
เพราะผู้ใช้รถจะไม่ขับเลยไปเพ่ือไปใช้เส้นทางขาเข้าตามที่แขวงทางหลวงอ่างทอง                 
ได้แก้ไขไว้ หากเลยโรงน้ าแข็งแล้วกลับมาจะใช้เส้นทางขาเข้า ในพื้นที่ของอเนกฟาร์ม               
ก็ยินดี เสนอให้ขยายพ้ืนที่ออกไปเทพ้ืนปูนก็สามารถเลี้ยวเข้าได้แล้ว  
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ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด น้ าในคลองชลประทานแห้งหมด ท าให้ปลาตายทั้งหมด จึงมีข้อเสนอแนะว่า
บริเวณหน้าวัดต่างๆ หน้าวัดใช้ความยาวประมาณ 100 เมตร สามารถขุดให้ลึกได้
หรือไม่และท าขั้นบันไดเพราะจะสามารถท าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาที่ดีที่สุดปลาธรรมชาติ                   
จะมาอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก หากไม่มีน้ าแต่น าปลาของประมงมาปล่อยปลาก็จะตาย
ทั้งหมด หากท าแบบนี้ทุกวัดจะท าให้เป็นแหล่งพพันธุ์ปลาได้    

ประธาน   เคยได้ให้แนวทางกับทางโครงการชลประทานอ่างทองไปแล้วให้ขุดสระเป็นคลอง               
เพราะหากปล่อยน้ ามา น้ าก็จะไหลลงคลองเหมือนการดาดคลอง ในปี 2563                   
ต้องร่วมมือกนั ส าหรับในปีหน้าในช่วงเดือนธันวาคม ต้องไม่ให้เปิดประตูน้ า ต้องเก็บน้ า
ไว้ใช้ เพราะจะได้ไม่เกิดการเปิดน้ าทิ้ง และขอฝากท่านประธานสภาเกษตรจังหวัด
อ่างทอง ในเรื่องของข้าว ขอให้ท าข้าวให้เป็นรูปแบบของข้าวพรีเมียม ท านา 2 ครั้ง 
ภายใน 8 เดือน อีก 4 เดือน ให้ปล่อยปลาเข้าทุ่ง เพราะท าให้เราสามารถพักนาได้    
ปลาในสามารถเข้าไปไข่ในนาได ้และสามารถท านาแบบลดการใช้ปุ๋ยลง 

เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด เรื่องการชดเชยเกษตร พืชผลทางการเกษตรตาย แต่ไม่ได้
ค่าชดเชย และนักเรียนทุนพระราชทานอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอโพธิ์ทอง ปัจจุบันได้เรียนอยู่ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา อาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่บ้านญาติทั้งหมด                
4 หลัง โดยทางเข้า – ออกบ้านต้องเดินทางผ่านที่ของผู้อ่ืน จึงต้องเสียค่าผ่านทางให้
เจ้าของพ้ืนที่ เดือนละ 1,300 บาท เมื่อจะขอซื้อเจ้าของที่เรียกในราคา 100,000 บาท 
ขอหารือศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพราะเป็น
ครอบครัวที่ยกจนประกอบอาชีพเผาถ่านขาย  

มติที่ประชุม  เรื่องผังเมืองรวมจังหวัดอ่างทอง ให้ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
อ่างทองตั้งคณะท างาน โดยให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานคณะท างานฯ 
ตั้งเป็นคณะไม่ต้องใหญ่ โดยให้มีภาคเอกชนเข้าร่วมคณะฯ  

  เรื่องการท านา เรื่องของประมง ให้ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จั งหวัด
อ่างทองไปรวมรวมข้อมูล และปรับรูปแบบการท านาใหม่ นาทุกแห่งต้องมีบ่อน้ า ไม่ให้
รอเพียงน้ าจากโครงการชลประทาน โครงการที่ได้น าเสนอไปการน าน้ าเข้านา น าปลา
เข้าทุ่งหากน ามาปรับใช้ จะท าให้เข้ากับวิสัยทัศน์ของจังหวัดอ่างทองในเรื่องของเกษตร
ปลอดภัย สามารถลดการใช้ปุ๋ยลง และได้ปลากลับคืนมา โครงการขุดลอกจะลดลงไป 
ลดการเผาตอซัง ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน เมื่อมีการประชุม กรอ.จ.อท. ให้ส านักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง น ามาสรุปให้ที่ประชุมรับทราบ  

  เรื่องโรมแรม มอบหมายให้ปลัดจังหวัดอ่างทอง แก้ปัญหา ปัจจุบันได้มีการออก
ตรวจสอบอยู่ ซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองร่วมตรวจติดตามด้วย     

  ฝากแขวงทางหลวงอ่างทอง เรื่องแยกบ้านป่า อ าเภอไชโย ขอให้ติดตามด้วย
เริ่มด าเนินการ  

รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ตามที่อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทองได้เสนอไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร หากมี
นิคมอุตสาหกรรมด้านอาหารก็จะเป็นผลดี หากทางหัวหน้าส านักงานจังหวัดอ่างทองมี
ข้อมูลขอให้น าเสนอด้วย  
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ปิดประชุมเวลา 15.00 น.        
    (ลงชื่อ)    ผู้จดรายงานการประชุม 
            (นางสุธีรา พรภักดีเทวะนุกูล)  

    พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
       

(ลงชื่อ)        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายชูชาติ  ศารทประภา)  

         ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด     


